

Số: 346 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013



THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giảm quá tải bệnh viện

Ngày 07 tháng 9 năm 2013, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm quá tải bệnh viện. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và lãnh đạo Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các Sở có liên quan của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc một số bệnh viện đang bị quá tải tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số cơ quan thông tin, báo chí ở trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe phát biểu của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã tăng đầu tư cho cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong hệ thống cơ sở y tế tại các tuyến xã, huyện và tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, cùng với phát triển của kinh tế, khoa học và công nghệ, yêu cầu của nhân dân về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, trong khi hệ thống cơ sở y tế chưa phát triển đồng đều về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và chất lượng khám chữa bệnh. Vì vậy, dẫn đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện ở tuyến trung ương và tuyến cuối tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở 5 chuyên khoa ung bướu, tim mạch, ngoại - chấn thương, sản và nhi.

Để giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020, ngành y tế đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động như thành lập và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, thí điểm xây dựng mô hình phòng khám bác sỹ gia đình, tăng cường đào tạo cán bộ y tế, chuyên giao kỹ thuật, công nghệ và tiếp tục mở rộng việc luân phiên cán bộ y tế từ tuyến trên về tuyến dưới, đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng v.v... Tuy nhiên, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng bệnh viện để tăng thêm giường bệnh cho 5 chuyên khoa ung bướu, tim mạch, ngoại - chấn thương, sản và nhi còn hạn chế, đặc biệt tại các bệnh viện ở tuyến cuối tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân Thành phố, nhân dân 31 tỉnh phía Nam và làm nhiệm vụ quốc tế đối với nước bạn Cam-pu-chia. Các bệnh viện ở tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, đào tạo cán bộ y tế, chuyên giao kỹ thuật, công nghệ cho tuyến dưới và thực hiện nhiệm vụ như bệnh viện ở tuyến trung ương. Thành phố đã có những kế hoạch và biện pháp cụ thể để triển khai Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 như phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh, khoa vệ tinh, Đề án bác sỹ gia đình; triển khai Đề án 1816 về luân phiên cán bộ y tế từ tuyến trên về tuyến dưới; tăng cường nguồn lực, ưu tiên quỹ đất của Thành phố để đầu tư xây dựng mới các cơ sở y tế.

3. Trong nhiệm kỳ trước và đầu nhiệm kỳ này, Chính phủ đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cho hệ thống cơ sở y tế tại các tuyến xã, huyện và tỉnh. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ của Chính phủ, sẽ tập trung đầu tư cho các bệnh viện ở tuyến trung ương và tuyến cuối của các tỉnh thành để góp phần giảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

4. Đối với đề xuất của Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh về đầu tư xây dựng mới một số bệnh viện ở tuyến trung ương và một số bệnh viện của Thành phố làm nhiệm vụ tuyến cuối (như nhiệm vụ của tuyến trung ương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

a) Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lập Dự án xây dựng mới 4 bệnh viện tuyến cuối, hiện đại gồm: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (tại Hà Nội); Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 2).

b) Đồng ý áp dụng cơ chế đặc thù để xây dựng hoàn thành các Bệnh viện này trong thời gian sớm nhất. Đồng ý đề nghị của Thành phố Hồ Chí Minh về chỉ định tổng thầu EPC để xây dựng 2 Bệnh viện của Thành phố.

c) Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 4 Dự án nêu trên trong tháng 10 năm 2013.

d) Về dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản: Giao các Bộ Y tế, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Nhật Bản hoàn tất các thủ tục để có thể Thủ tướng Chính phủ hai nước ký kết dự án này trong tháng 12 năm 2013 nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam.

đ) Về các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các bệnh viện khác (hiện đang thiếu vốn), giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đề Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTT, KTN, TH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).N 34

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Vũ Đức Đam